

การบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย

คณะวิทยากรสื่อสารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ในทุกระบวนการของการบริหาร โครงการ เช่น การวางแผนกิจกรรม/กำหนดหลักสูตร โครงการ การดำเนินกิจกรรม/โครงการ การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงโครงการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกบทบาทของการดำเนินงาน เช่น เป็นผู้จัดโครงการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกระบวนการดังกล่าว มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ เป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยากรสื่อสารของชุมชน ตามพันธกิจของคณะ ในการพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์แผนกยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ การเสริมทักษะ และองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในอนาคต

สำหรับโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน มีจำนวน 9 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับการเรียนการสอน
1. โครงการสื่อการเรียนรู้สั้นดีวิถี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	- นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา 870-222 สื่อมวลชนกับสังคม เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจบทบาท อิทธิพล และผลกระทบของสื่อมวลชนต่อบุคคล และสังคมโดยรวม
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Photo Trip : ทัศนศึกษาเพื่อสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย	- อาจารย์ผู้สอนเป็นร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว และสามารถนำความรู้และทักษะการสอนที่ได้จากการเป็นวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา 870-210 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน เช่น การยกตัวอย่างภาพถ่าย การนำกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อถ่ายภาพไปเป็นกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่อไป
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “IT ที่สอนน้อง”	- อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาของการอบรม เช่น การสร้าง Flash และ Website มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 871-224 การออกแบบและพัฒนาเว็บ, 871-324 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ, 873-313 การออกแบบตัวเชื่อมประสาน, 873-315 นวัตกรรมมัลติมีเดีย และรายวิชา 873-322 มัลติมีเดีย ออเทอริง
4.โครงการบริการวิชาการชุมชน เคลื่อนที่ “รู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 3”	- อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ นำความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้จากการเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการสอนมาปรับใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม่ พร้อมชี้แนะแนวทางในการรับสารอย่างเท่าทัน

โครงการ/กิจกรรม	การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับการเรียนการสอน
5.โครงการ“ตามรอยวิถีชุมชน ครั้งที่ 2”	- อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในรายวิชา 870-300 การสื่อสารและการสื่อสารทางเลือกเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบกระบวนการสื่อสารและผลิตสื่อทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ผลงานการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพการศึกษา อาชีพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6.โครงการอบรม“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการขนาด เล็ก รุ่นที่ 3”	- อาจารย์ผู้สอนนำ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจไปเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 870-216 การตลาดเพื่อสังคม, 872-213 การส่งเสริมการตลาด และรายวิชา 870-215 หลักการตลาด
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนคนข่าว รุ่นที่ 2”	- นักศึกษาในรายวิชา รายวิชา 870-202 การเขียนข่าวและรายงานข่าวเบื้องต้น เป็นพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยวิทยากร เป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่และแนะนำให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว
8.โครงการอบรม“ความรู้เท่าทันสื่อ และข่าวสารสำหรับครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2”	- อาจารย์ผู้สอนนำความรู้และประสบการณ์จากการจัดโครงการบริการวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชา 870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ โดยนำข้อค้นพบที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาปรับเนื้อหาการเรียนการสอน เช่น การเพิ่มหัวข้อพิษภัยจากเกมออนไลน์ หลังจากพบว่าเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดเกมเป็นจำนวนมาก และการเพิ่มตัวอย่างความคิดเห็นของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน เป็นต้น
9.โครงการอบรม“ไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”	- อาจารย์ผู้สอนนำความรู้และวิธีการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา 870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ และรายวิชา 871-311 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

คณะวิทยากรสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสารเข้าด้วยกัน คือ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อและคณะฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม จึงมีการนำผลการวิจัยจากหลายโครงการมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ในโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ที่บูรณาการกับการวิจัย จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับการวิจัย
1. โครงการสื่อการเรียนรู้สันติวิธี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	- การนำความรู้ไปพัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง Building a Culture of Peace in Muslim Community in Southern Thailand through Family Communication
2. โครงการอบรม“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการขนาด เล็ก รุ่นที่ 3”	- การนำความคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์มาพัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัย เรื่อง The role of Social marketing in promotion of nutrition for pregnant women in Pattani, Thailand
3. โครงการอบรม“ไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”	- ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยการให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

นอกจากนี้คณะวิทยากรสื่อสาร ยังมีนโยบายส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น โดยโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1) โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน” ครั้งที่ 3	- คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนบริเวณตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมฟังบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนทรายขาว และทัศนศึกษาและรอยวิถีชีวิตกลุ่มอาชีพสำคัญในชุมชนทรายขาว ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ 5 และเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์มัสยิดโบราณ 300 ปี และวัดทรายขาว